

การประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
วัน พุธ ที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๔.๑๐ พิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดี

ตามที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดี ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ๑๐/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ นั้น

จากผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดีทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตร์ ตามพันธกิจ และสมรรถนะหลักของอธิการบดี ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น ร้อยละ ๙๖.๐๔ อยู่ในระดับ ๕ รายละเอียดดังตารางการให้คะแนนของคณะกรรมการที่แนบมาพร้อมนี้ ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีความเห็นว่า อธิการบดีได้ปฏิบัติงานตามพันธกิจประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง มีสมรรถนะหลักและสมรรถนะทางการบริหารที่เหมาะสม เป็นผลให้สามารถนำมหาวิทยาลัยสู่ความเจริญรุ่งเรือง และปฏิบัติการกิจของมหาวิทยาลัยได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังสรุปการประเมินฯ ที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ในการนี้ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดว่า ในการประชุมคณะกรรมการประเมินครั้งแรก ที่ประชุมหารือหลักเกณฑ์การประเมินและเชิญรองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพเข้าอธิบายรายละเอียด ผลการดำเนินงานของอธิการบดีตามเอกสารหนังสือ “กลยุทธ์ของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ที่คณะกรรมการใช้เป็นคู่มือประกอบการประเมินฯ การประชุมครั้งที่ ๒ เชิญคณบดี หัวหน้าหน่วยงานตัวแทนคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ประกอบการมาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของอธิการบดี จากนั้นการประชุมครั้งที่ ๓ เป็นการสรุปและลงคะแนน รายละเอียดดังสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพฯ ที่นำเสนอต่อที่ประชุม ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ระบบการประเมินของ มทร. พระนคร และมีความเป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุด ๗๐ คะแนน ที่ได้เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจน เป็น commitment ที่ให้ไว้กับสภา ซึ่งท่านสามารถบริหารจัดการได้ คณะกรรมการทุกท่านให้คะแนนใกล้เคียงกันเป็น ๖๖.๗ คะแนน ส่วนอีก ๓๐ คะแนน เป็นเรื่องขอสมรรถนะตามเกณฑ์การประเมินของกระทรวง ท่านได้ ๒๙.๓๔ คะแนน รวมทั้งสองส่วนได้ ๙๖.๐๔ คะแนน จัดอยู่ในระดับ ๕ ซึ่งผลคะแนนจะเกี่ยวเนื่องต่อไปในวาระที่ ๔.๑๑ คือ เรื่องการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของอธิการบดี

มติ รับทราบ และให้ความเห็นชอบผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดี



(นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง)

รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย